



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓) ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดจะทำการคัดเลือกผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓) จำนวน ๕๐ อัตรา ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๔ (๒) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ จึงประกาศเกณฑ์การพิจารณาไว้ ดังนี้

**๑. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพนักงาน**

ให้พิจารณาคัดเลือกพนักงานผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓) โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จากองค์ประกอบ ดังนี้

- ๑.๑ ผลการประเมินคุณลักษณะบุคคล
- ๑.๒ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ
- ๑.๓ แนวความคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
- ๑.๔ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

การประเมินคุณลักษณะบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวความคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง แต่ละส่วนต้องมีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และเมื่อรวมกันแล้วต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ สำหรับการประเมินสมรรถนะจะต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมายของตำแหน่งที่กำหนด จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน

**๒. เกณฑ์การพิจารณาจัดกลุ่มพนักงานที่จะเข้ารับการคัดเลือก**

ให้จัดกลุ่มพนักงานผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกออกเป็นสามกลุ่ม ดังนี้

**กลุ่มที่ ๑ กลุ่มพนักงานทั่วไป** หมายถึง กลุ่มพนักงานที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก๑) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี เว้นแต่เคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหรือเวลาปฏิบัติงานในตำแหน่งระดับเดียวกันหรือเทียบเท่า รวมกับเวลาดำรงตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก๑) ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และไม่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ **โดยมีสัดส่วนจำนวนผู้จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓) จำนวนไม่ต่ำกว่า ๓๐ อัตรา**

**กลุ่มที่ ๒ กลุ่มพนักงานที่มีประสบการณ์ทำงานสูง** หมายถึง กลุ่มพนักงานที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก๑) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี เว้นแต่เคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหรือเวลาปฏิบัติงานในตำแหน่งระดับเดียวกันหรือเทียบเท่า รวมกับเวลาดำรงตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก๑) ไม่น้อยกว่า ๗ ปี และไม่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ **โดยมีสัดส่วนจำนวนผู้จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓) จำนวนไม่เกิน ๑๐ อัตรา**

/กลุ่มที่ ๓ ...

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและได้รับการประเมินผลการเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่นต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย ๒ ปี หมายถึง กลุ่มพนักงานที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกที่มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในสำนักงาน กสทช. ซึ่งมีลักษณะโดดเด่น และต้องได้รับการประเมินผลการเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่นซึ่งมีผลคะแนนการประเมินตั้งแต่ ๘๖ คะแนนขึ้นไป ในปีที่ผ่านมาต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย ๒ ปี โดยมีสัดส่วนจำนวนผู้จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓) จำนวนไม่เกิน ๑๐ อัตรา

ทั้งนี้ การพิจารณาคุณสมบัติของพนักงานที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓) ให้นับถึงวันที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศรายชื่อพนักงานผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ